

# SONJA TRAUSS

## 1. Tiểu sử ngắn gọn (dưới 50 từ) về bản thân bạn.

Sonja hiện là Giám đốc điều hành Quỹ Giáo dục và Tư vấn pháp lý California mà cô thành lập vào cuối năm 2015 khi cô phát hiện ra rằng trong khi Luật Tiểu bang yêu cầu mọi địa phương xây dựng một số nhà ở nhất định, những luật đó thường xuyên bị vi phạm và không tổ chức nào thi hành thường xuyên những luật đó.

## 2/ Xin vui lòng chia sẻ một số kinh nghiệm trước đây và / hoặc hiện tại của bạn làm việc với cộng đồng Quận 6? (ít hơn 150 từ)

Tổ chức chính trị mà tôi đồng sáng lập, YIMBY Party, được tạo thành phần lớn là những người từ 20-40 tuổi, nhiều người sống ở D6 và không tham gia tích cực vào chính trị địa phương trước khi trở nên chủ động với Đảng YIMBY. Từ khi nghỉ việc làm giáo viên toán phổ thông vào tháng 12 năm 2014, tôi đã làm việc toàn thời gian với tư cách là người tổ chức và ủng hộ các vấn đề về nhà ở, đặc biệt là mối lo ngại của quận chúng ta.

## 3. Theo quan điểm của bạn, vấn đề / mối quan tâm lớn nhất của cộng đồng người Việt Nam và các nước Đông Nam Á hiện đang trải qua ở đây trong Tenderloin là gì? (ít hơn 250 từ)

- a) Nhập cư: Tôi sẽ hỗ trợ các chính sách thành địa của San Francisco và đảm bảo rằng chúng tôi giữ trạng thái di trú trong tương tác SFPD với cư dân của chúng tôi. San Francisco cần tiếp tục là thiên đường và nơi trú ẩn cho mọi người từ khắp nơi trên đất nước và trên toàn thế giới.
- b) Tiếp tục các lớp học ESL miễn phí tại Đại học City College: Để đảm bảo công việc giáo dục và cơ hội việc làm, chúng tôi cần tiếp tục cung cấp các lớp học tiếng Anh miễn phí cho cư dân.
- c) Truy cập ngôn ngữ tại các cơ quan thành phố: Chúng tôi cần đảm bảo rằng tiếng Việt, giống như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Tagalog được đăng trên tài liệu của cơ quan thành phố (bao gồm SFMTA / Muni, phương

tiện SFUSD, v.v.) , đặc biệt là trong các vùng lân cận có dân số Việt Nam đáng kể.

d) Bỏ phiếu trong Hội Đồng Nhà Trường: Tôi ủng hộ biện pháp bỏ phiếu mới được thông qua cho phép những người không phải là công dân, bất kể tài liệu, bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử của Hội Đồng Giáo Dục

e) Mối quan tâm chung về Tenderloin / Little Saigon: Thực thi mạnh mẽ hơn về buôn bán ma túy, an toàn đường phố và người đi bộ, giảm tình trạng vô gia cư và duy trì đường phố sạch sẽ.

#### **4. Ba bước cụ thể mà bạn phải làm cho Tenderloin và Quận 6 trở nên hợp lý hơn cho thanh thiếu niên và gia đình có thu nhập thấp? (ít hơn 250 từ)**

Tôi tin rằng vấn đề khả năng chi trả lớn nhất cho Quận của chúng ta liên quan đến nhà ở. Chúng tôi cần xây dựng thêm nhà ở hỗ trợ và giá cả phải chăng, nơi trú ẩn khẩn cấp hơn và cũng tài trợ cho chương trình tư vấn dân sự mới được thông qua gần đây để giúp giữ người trong nhà của họ ngay từ đầu.

Hầu hết những người San Francisco không nhận ra rằng việc xây dựng nhà ở giá cả phải chăng ở 78,6% của San Francisco là bất hợp pháp. Nhà phát triển nhà ở giá cả phải chăng phải có khả năng xây dựng ít nhất 50 đơn vị cùng một lúc. Điều này có nghĩa là họ phải có khả năng xây dựng ít nhất các tòa nhà chung cư cỡ trung bình, nhưng các tòa nhà chung cư bất hợp pháp hầu hết ở San Francisco. Trong hầu hết các khu vực được phân vùng dân cư, luật quy hoạch thành phố hiện tại cấm các tòa nhà có từ 5 căn hộ trở lên

Thông thường, các chính trị gia đã trình bày San Franciscans với một sự lựa chọn sai lầm, tạo ra sự khan hiếm giá. Chúng tôi tin rằng nhà ở giá thị trường phải cạnh tranh với nhà ở giá rẻ vì chúng tôi không có đủ chỗ cho cả hai loại nhà ở. Trong thực tế, chúng tôi có rất nhiều phòng. San Francisco có tiềm năng có nhiều gấp mười lần đất đai sẵn có cho nhà ở giá rẻ như chúng ta đang làm.

Ngoài ra, tôi ủng hộ biện pháp bỏ phiếu của Liên minh vô gia cư để tính thuế tổng thu nhập để chi trả cho nhà ở, nơi ở, chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng ngừa vô gia cư. Nếu biện pháp bỏ phiếu này không thành công, tôi sẽ đặt một cái gì đó tương tự trên lá phiếu với tư cách là người giám sát. Đây là văn bản pháp